

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 406* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 12/ 01/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Trong thư chung của Hội đồng Giám Mục vừa qua, Hội đồng Giám Mục đã hướng đến người trẻ trong ba năm sắp tới. Thư chung viết : “chúng tôi quyết định chọn chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho Giáo hội Việt Nam trong ba năm tới (2020 - 2022).” Các Giám mục Việt Nam cho thấy quyết định này là để triển khai kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XV họp tại Rôma vào tháng 10 năm 2018 vừa qua về chủ đề “Giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi”. “Từ những kinh nghiệm, suy tư và đề nghị trong Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tông huấn “Chúa Kitô đang sống” (Christus vivit), trong đó ngài khắc họa Dung nhan sống động, tươi trẻ và gân gỏi của Chúa Kitô Phục sinh đang sống giữa chúng ta. Người là bạn của người trẻ và mong ước kết thân với họ để giúp họ sống tuổi trẻ cách sung mãn, lớn lên trong sự thánh thiện, dẫn thân phục vụ xã hội và Giáo hội.”

Cụ thể hơn, trong số 7 của Thư Chung, Hội đồng Giám Mục Việt nam đề nghị chủ đề của năm 2020 : “Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện”. Và các Đức Giám mục Việt Nam hướng người trẻ theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô “chiếm nắm tuổi trẻ của Đức Giêsu để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện theo gương của Người: “Trong thời gian sống tại Nadarét, Đức Giêsu vâng lời cha mẹ, ‘lớn lên, thêm khôn ngoan và đầy ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta’ (Lc 2, 52). Đức Giêsu đang ở trong thời gian chuẩn bị, và trong giai đoạn này, Người đi sâu vào mối tương quan với Chúa Cha và với tha nhân. Người không chỉ lớn lên về mặt thể lý, mà còn về tâm linh nữa. Trong những năm tuổi trẻ, Người đã ‘tự rèn luyện’, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha. Người đã hướng tuổi niên thiếu và tuổi trẻ của mình theo sứ mạng cao cả ấy”.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

12/01/2020 CHÚA NHẬT CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

NGÀI ĐƯA TÔI LÊN CAO

Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giordan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,1315)

Suy niệm: Trước hành động liên đới của Thiên Chúa dành cho con người, chúng ta có thể lấy cảm nghiệm sâu xa của Monier mà giải thích: “Thiên Chúa yêu thương con người, không phải vì con người xứng đáng với tình yêu. Nhưng con người xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa yêu thương con người.” Thực vậy, chỉ có tình yêu mới cắt nghĩa được lý do Chúa Giê-su liên đới với chúng ta. Theo luật Do Thái, những người tội lỗi, bị bệnh phong hủi phải hét lớn cảnh báo không để ai đến gần liên lụy với mình. Còn Chúa Giê-su lại chọn đứng xếp hàng chung với những người tội lỗi để liên đới với họ trong mọi nỗi khổn cùng và yếu hèn. Cần lưu ý, Ngài đến giữa tội nhân không phải để bình thường hóa tội lỗi, nói cách khác, Ngài đến không vì tội lỗi, nhưng vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Do đó, ngõ ngàng trước tình yêu của Thiên Chúa bao nhiêu, người ta càng dùng ơn sức Ngài ban để chiến đấu chống trả tội lỗi bấy nhiêu.

Mời Ban: Việc rước Chúa hằng ngày, hằng tuần có làm gia tăng tình yêu với Chúa và góm ghết tội lỗi nơi bạn không?

Chia sẻ: Chúa Giê-su muốn liên đới với bạn thế nào trong bí tích Thánh Thể?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một tật xấu để sống đẹp lòng Chúa hơn.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, tình yêu là lý do duy nhất giải nghĩa việc Chúa đến với con. Xin cho con cũng biết đến với Chúa với hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn con.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Hãy sống những thử thách bằng cách gắn chặt vào Đức Kitô**

Các khách hành hương và du lịch đã tham gia cùng với ĐTC Phanxicô tại Hội Trường Phaolô VI vào thứ tư để nghe Ngài thực hiện một bài giảng khác về Sách Tông đồ công vụ, đoạn cho thấy Thánh Phaolô tiếp tục hành trình của Ngài không chỉ bằng đường bộ mà còn bằng đường biển.

ĐTC nhắc lại cách mà Phaolô, giờ đây là một tù nhân, được thuyền đưa đi đến Rôma vào trung tâm của Đế Chế, để lời của Đấng Phục Sinh được nhận ra: “Con sẽ làm chứng cho Ta... đến tận cùng trái đất”.

ĐTC mô tả cách rời khỏi Crete, hành trình trở nên nguy hiểm và họ bị đắm thuyền; nhưng Thánh Phaolô khích lệ hết mọi người trên thuyền đừng sợ.

Sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa

ĐTC nhấn mạnh về việc đổ bộ vào Malta, các du khách kinh nghiệm sự đón tiếp nồng hậu nhưng thời gian của họ tại đó không phải là không có những nguy hại. Chính bản thân Phaolô bị một con rắn lục cắn nhưng vô hại và Ngài tiếp tục chữa lành nhiều người trên đảo.

Hành trình đường biển của Phaolô đóng vai trò như một sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua con đường đi từ sự chết đến sự sống của chúng ta trong nước của phép rửa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, một Kitô Hữu ‘chịu thử thách’ chắc chắn có thể trở nên gần gũi hơn với những người đau khổ, giúp trái tim được mở ra và nhạy bén trước sự liên đới với người khác.

Sống những thử thách bằng cách gắn liền với Đức Kitô

Thánh Phaolô dạy chúng ta hãy sống những thử thách bằng việc gắn liền với Đức Kitô “để trưởng thành thì niềm xác tín rằng Thiên Chúa có thể hành động trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả giữa sự thất bại rõ ràng” và ‘sự chắc chắn rằng những người đang tự trao ban chính mình và dâng bản thân họ cho Thiên Chúa vì yêu chắc chắn sẽ sinh hoa trái”.

❖ Giáo Hội phải lớn lên trong sự thờ phượng

Thờ phượng – tôn thờ - “là cùng đích và là mục tiêu” hành trình của các Nhà Đạo Sĩ, tâm điểm của Lễ Chúa Hiện Linh. ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng: “Một khi chúng ta đánh mất cảm thức thờ phượng thì chúng ta đánh mất định hướng của mình trong đời sống Kitô Hữu, vốn là một hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về bản thân chúng ta”.

Tin Mừng cảnh báo chúng ta về những mối nguy của những người không có khả năng thờ phượng. Từ Hê-rô-đê, “một người dùng từ ‘bái lạy’, nhưng chỉ để lừa phỉnh”, chúng ta học được rằng “khi chúng ta không thờ phượng Thiên Chúa, thì chúng ta mang lấy kết cục là tự thờ phượng bản thân”. Các vị thượng tế và kinh sư, cũng thế, không có khả năng thờ phượng. Mặc dù họ biết các lời tiên tri, “và có thể trích những lời ấy cách chính xác”, họ lại không có khả năng tự đi đến đó. Trong đời sống Kitô Hữu, thật chưa đủ để nhận biết, trừ khi chúng ta đi ra khỏi bản thân mình, trừ khi chúng ta gặp gỡ người khác, và thờ phượng, thì chúng ta không thể biết Thiên Chúa.

Thờ phượng là “dành không gian cho kế hoạch của Thiên Chúa”, khi nhận biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa và để cho bản thân chúng ta được tình yêu dịu dàng của Ngài xâm chiếm. Việc thờ phượng là một hành động

của tình yêu vốn làm thay đổi đời sống của chúng ta”. Mặc dù chúng ta có một vài ý tưởng về việc cầu nguyện nghĩa là gì nhưng Giáo Hội phải thậm chí đi xa hơn với việc cầu nguyện thờ phượng và chúng ta phải lớn lên trong việc thờ phượng. Đó là một sự khôn ngoan mà chúng ta phải học mỗi ngày”. Bằng việc cầu nguyện trong sự thờ phượng chúng ta để cho Chúa Giêsu chữa lành và biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Ngài, để thấp lên ánh sáng giữa sự tối tăm và ban cho chúng ta sức mạnh trong sự yếu đuối, thử thách. Việc thờ phượng Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ cho những thứ ngẫu tượng thời nay, vốn không được phép tôn thờ, như là “thần tài, ngẫu tượng chủ nghĩa tiêu thụ, ngẫu tượng của thú vui, ngẫu tượng của sự thành công, ngẫu tượng bản thân”. Việc thờ phượng nghĩa là cúi xuống trước Đấng Tối Cao, và khám phá nơi Ngài sự cao cả của đời sống hệ tại không phải ở việc có, mà nơi việc yêu thương”.

“Nhiều người Kitô Hữu cầu nguyện, nhưng họ không thờ phượng”, ĐTC Phanxicô nói. “Tuỳ thuộc vào chúng ta, trong tư cách là Giáo Hội, để thực thi những lời mà chúng ta cầu nguyện trong đáp ca hôm nay: “Muôn dân sẽ thờ phượng Ngài, muôn lạy Chúa”. Chỉ khi đó, chúng ta sẽ sớm khám phá “như các Vị Đạo Sĩ, ý nghĩa của hành trình”.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Thánh Lễ Kính Đức Mẹ 13.01.2020.**

12g00 trưa thứ hai, 13.01.2020, Giáo xứ vẫn có Thánh Lễ kính Đức Maria. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

❖ **Không có Thánh Lễ lúc 19g30 thứ bảy 18.01.2020.**

Vào 2 ngày thứ sáu và thứ bảy (17-18/01/2020), giáo xứ có tổ chức các gian hàng yêu thương phục vụ tết canh tý 2020 nên Giáo xứ sẽ không có thánh lễ tối lúc 19g30 thứ bảy 18.01. Kính mong cộng đoàn thông cảm và ủng hộ các gian hàng của giáo xứ.

❖ **Các Thánh Lễ trong những ngày tết Canh tý 2020.**

• **Thứ Sáu: 24/01/2020 (30 tết)**

Lễ Sáng: 5g00 Lễ Chiều: 17g30 lễ tạ ơn **Lễ Tối: 21g00 lễ giao thừa**

• **Thứ Bảy: 25/01/2020: Mừng 1 Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới**

Lễ sáng: 6g00 Lễ chiều: 17g30 Lễ tối: 19g30

• **Chúa Nhật 26/02/2020. Mừng 2 Tết: Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên**

Lễ sáng: 6g30; 8g00; 9g30

Lễ chiều và tối: 16g30; 18g00 và 19g30

Lưu ý: Không có Thánh lễ lúc 5g00

• **Thứ Hai: 27/01/2020. Mừng 3 Tết: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm**

Lễ sáng: 6g00. Lễ chiều: 17g30. Lễ tối: 19g30.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cô Nga:** 1.000.000đ. **Bé Ty:** 1.000.000đ. **CDLCTX giáo phận:** 2.000.000đ. **1 giáo dân:** 1.000.000đ.